



3 สถาบันสานฝันอนาคต >11 มอทุนเรียนพยาบาล 6 ล้านบาท



3 สถาบันสานฝันอนาคต มอทุนเรียนพยาบาล 6 ล้านบาท



รอบรู้การศึกษา

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว จับมือมอทุนเรียนพยาบาลต่อเนื่อง รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว” เรียนพยาบาลฟรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 6) จำนวน 15 รุ่น มูลค่า 6 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ พร้อมกระจายโอกาสทางการศึกษาต่อในวิชาชีพพยาบาล

แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นความร่วมมือของ 3องค์กร คือ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันจัดทำขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษา



และพัฒนาค้นให้
ความสำคัญกับ

ประจักษ์ ฟูมิเวส

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลแก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจนสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้เข้าทำงานเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลหัวเฉียว ช่วยเหลือสังคมและสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ขณะนี้นักศึกษาในโครงการได้สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานกับโรงพยาบาล

หัวเดียวแล้ว 2 รุ่น จำนวน 65 คน และปีการศึกษา 2561 นี้เป็นการมอบทุนการศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ 6 จำนวน 15 ทุน

ด้านนายกอบชัย ขอสัตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเดียว กล่าวว่า โรงพยาบาลหัวเดียวมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1.เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 2.เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเดียวที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายโอกาสเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพพยาบาล แก่นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

นอกจากทุนศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังได้



...แก้ปัญหาขาดแคลน
พยาบาลในระบบบริการ
สุขภาพ พร้อมกระจาย
โอกาสทางการศึกษาต่อใน
วิชาชีพพยาบาลแก่นัก
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์...



จัดหาหอพักให้กับนักศึกษาทุนพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และสำหรับผู้ที่มิมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ในระหว่างการศึกษา โรงพยาบาลหัวเดียวจะพิจารณาให้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 4,000 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

ขณะนี้นักศึกษาทุนพยาบาล รุ่นที่ 1 และ 2 ได้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และกลับมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเดียว ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ศ.2560 และ 2561 เพื่อรองรับการเข้าสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิบางสาขา โรงพยาบาลหัวเดียวมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ทั้งแพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษา

กว่า 300 ท่าน มีเครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษา เช่น เครื่องฉีดสีสวนหัวใจ ทำบอลลูน และใส่ขด



ลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เครื่องซีทีสแกน (CT Scan 160 Slices) เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) มีห้องผ่าตัดที่ทันสมัยถึง 8 ห้อง มีศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์จักษุ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ส่องกล้องทางศัลยกรรมและนรีเวช ฯลฯ โดยมีแผนพัฒนาศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในปี 2562-2563

ขณะที่ร.ศ.ดร.ประจักษ์พุมวิเศษอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเดียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัย เปิดสอน 13 คณะวิชา ครอบคลุมหลากหลายสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านเงินศึกษา และด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน เป็นโครงการประสานความร่วมมือมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการเติบโตของโรงพยาบาลหัวเดียวที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลิตนักศึกษาทุนพยาบาลแล้ว 5 รุ่น

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และเป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนนั้น จะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2561 ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเดียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเวลา 4 ปี หลังจบการศึกษาจะมีสถานที่ทำงานรองรับคือโรงพยาบาลหัวเดียว